



ปีที่ 68 ฉบับที่ 21671 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 7

## ผสมผสานตามรอยพ่อ ที่ดิน 2 งานทำเงินทุกวัน



ที่จับเขี่ยต.



บ่อเลี้ยงกุ้งฝอย.



ใครจะเชื่อ ทำอาชีพเกษตรบนที่ดินแค่ 2 งาน จะทำเงินปีละแสนกว่าบาท... มากกว่า 1 ไร่ 1 แสนที่เขาพูดกันบ่อยๆซะอีก

“ไปเห็นแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่๑ เลยตงนำมาใช้ในที่ตัวเอง แม้จะได้เงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่มากมายถึงขั้นร่ำรวย แต่ถ้าวู้อักทำอาชีพเสริม ขายทั้งกิ่งพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ จับปลาในแม่น้ำไปขายตลาดและประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรเองเพื่อลดต้นทุน เพียงเท่านี้ มีเงินเหลือเก็บ ถ้าพึ่งแค่เงินเก็บผักขายทุกวัน ผมอยู่ได้อย่างสบายและมีความสุขแล้ว”

ฉรงค์ วิมา หมอคืนอาสาประจำต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เล่าถึงการนำเอาศาสตร์ของพระราชามาใช้ จนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย กระทั่งล่าสุดได้เป็นเครือข่ายสถานีพี่เลี้ยง กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แบ่งพื้นที่ 1 งาน ปลูกร่อง 15 ร่อง ปลูกชะอมแบบหญ้าเพื่อคลุมดินรวมประมาณ 3,000 กิ่ง เด็ดยอดขายได้ทุกวัน วันละไม่

น้อยกว่า 200 บาท ส่วนหนึ่งจะตอนและชำกิ่งไว้ขาย

ส่วนที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัว ขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 บาท แล้วปลูกคั้นด้วยไม้ผลฝรั่ง แก้วมังกร มะนาว มะละกอ รอบรั้วปลูกผักหวานป่าไว้ขายตามฤดูกาลและตอนกิ่งขาย



สปริงเกอร์รดน้ำ.

ข้างแปลงชะอมทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อปลูกผักน้ำกินได้ รอบบ่อปลูกตะไคร้ พื้นที่ว่างด้านข้างขนาดกว้าง 80 ซม. 120 ซม. ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ทำคอนโดยกพื้นสูงเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว ได้ทั้งไข่และปล่อย ในช่วงเย็นให้ช่วยกินวัชพืชในแปลง และด้วยมีพื้นฐานด้าน

## เครื่องให้ปุ๋ยทางน้ำนำขวดน้ำอัดลมมาเจาะ



ผักหวานป่ารอบบ้าน.

รูที่ผ่าขวด ต่อสายเชื่อมกับท่อ  
ส่งน้ำ เมื่อต้องการให้ปุ๋ยก็ใส่  
ปุ๋ยน้ำในขวดเปิดระบบน้ำแรง  
ดันน้ำจะเข้าไปในขวดและดันปุ๋ย  
ให้ออกมาพร้อมกับน้ำที่เปิด...  
สปริงเกอร์ขวดน้ำอัดลมเจาะ  
รูกับขวดน้ำอัดลมเชื่อมเข้ากับ

ข้างมาก่อน เลบคิดนำวัสดุเหลือใช้มาทำอุปกรณ์ ระบบน้ำและเจาะรูที่ผ่าขวดหัวให้น้ำพุ่งออกแทนท่อ  
ช่วยงานการเกษตร... บ่อกึ่งฝอยมีกับเขียดมากินแทน สปริงเกอร์ราคาแพง แดมเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่  
ที่ต้องนั่งจับให้เสียทั้งเวลาและปวดหลังนำขวดน้ำอัดลม ด้วยศาสตร์ของพระราชา นอกจากสร้าง  
มาดัดแปลงต่อกับไม้ไผ่ทำอุปกรณ์จับเขียด ทำให้ รายได้อย่างพอกิน ในแบบปลูกทุกอย่างที่กินเหลือ  
ไม่ต้องก้มจับให้ปวดหลังอีกต่อไป...เมื่อกึ่งฝอย ค่อยขาย แค่เก็บผักอย่างเดียว ไม่รวมรายได้จาก  
แม่พันธุ์เริ่มเห็นไข่เพิ่มอัตรารอดของลูกกึ่งไม้ให้กึ่ง ขายกึ่งตอนเมล็ดพันธุ์และไม้ผลอื่นๆก็อยู่สบายๆ  
ตัวใหญ่กิน จึงประดิษฐ์ ทุ่นทำลอดกึ่งจากแกลลอน วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาทแล้ว ยังกลายเป็นแรง  
น้ำตัดข้าง ผูกข้างด้วยขวดน้ำอัดลมไม่ให้แกลลอน บันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมแห่งความพอเพียงสนใจ  
จนน้ำ ไต่แกลลอนเจาะรูเล็กๆให้ลูกกึ่งที่แข็งแรงลอค ศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ 08-4012-7306.  
ออกไปได้

กรวัฒน์ วินิล